

บริษัทไม้ในเวียดนามปฏิเสธการค้าไม้ผิดกฎหมาย

สมาคมไม้และป่าไม้ของเวียดนาม (VIFORES) กล่าวว่า บริษัทไม้ของเวียดนามจะไม่ใช้ประโยชน์ไม้ขนส่ง ไม้ดำเนินการ ไม้ผลิต หรือไม้ค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการส่งออกของอุตสาหกรรมไม้ ที่ได้มุ่งมั่นที่จะละเว้นจากการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย



การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้คุณภาพสูงจาก KAISER Furniture Vietnam Jsc.

จังหวัดบิญเซือง ประเทศเวียดนาม

บริษัทไม้ในเวียดนามปฏิเสธราค้าไม้ผิดกฎหมาย

จากการประชุมในฮานอย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ประธาน VIFORES นาย Ton Quyen กล่าวว่า บริษัทสมาชิกของ VIFORES สมาคมหัตถกรรมและไม้ของเมือง HCM (HAWA) สมาคมผลิตภัณฑ์ป่าไม้ Binh Dinh (Binh Duong Binh Dinh) และ Binh Duong Industry Products Binh Duong (BFPA) ได้ตกลงร่วมกันให้การสนับสนุนรัฐบาลและการจัดการ FLEGT VPA ที่ลงนามระหว่างประเทศเวียดนามกับสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลกลางในการสร้างและดำเนินการตามนโยบายและกลไกที่เหมาะสม

การดำเนินการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของเวียดนามในตลาดโลก การพัฒนากลไกในการจัดการไม้ในป่าธรรมชาติและส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ที่ยั่งยืน ซึ่งวิสาหกิจจะเข้ามาส่งเสริมการใช้การแปรรูปและการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ที่ทำจากต้นไม้ในป่าที่ปลูกในประเทศเวียดนาม และจากวัสดุไม้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พวกเขาจะมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในการสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและโปร่งใสเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ในท้องถิ่น

ความมุ่งมั่นเหล่านี้จะส่งเสริมให้องค์กรท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นผลิตกระบวนการและการค้าผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น แคมเปญเป็นการส่งเสริมการปลูกป่าในประเทศเพื่อสร้างวัสดุไม้ที่ใช้งาน และถูกกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงในการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไม้ของเวียดนามและพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าไม้กับประเทศที่จัดหาวัสดุไม้ไปยังประเทศเวียดนามและประเทศที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้จากเวียดนามอีกด้วย

Xuan Phuc ผู้เชี่ยวชาญจาก NGO Forest Trends กล่าวว่า “ไม้ที่นำเข้ามาขายในเวียดนามมีบทบาทสำคัญในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ของเวียดนาม เพื่อการส่งออกและตลาดทั่วไป เนื่องจากเวียดนามมีการส่งออกไม้เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ 4 ล้านถึง 4.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นรายได้กว่า 1.8-2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการส่งออกไม้ที่ผิดกฎหมาย”

บริษัทไม้ในเวียดนามปฏิเสธการค้าไม้ผิดกฎหมาย

Quyen กล่าวเสริมว่า “สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และออสเตรเลียมีกฎระเบียบที่เข้มงวดในการควบคุมวัสดุไม้ที่นำเข้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับบริษัทในท้องถิ่นในการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้สู่ตลาดเหล่านี้”

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทกล่าวว่า ในช่วง 4 เดือนแรกเวียดนามมีรายได้กว่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาในมูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ สหรัฐฯ, จีน และญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสาม

ที่มา: <http://english.vietnamnet.vn/fms/business/179313/vietnam-wood-firms-to-refuse-contraband.html>